

**SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG**  
**- MỘT GIẢI PHÁP TÍCH CỰC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ**  
**ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC**

Thực hiện Kế hoạch số 4340/KH-SGDĐT ngày 12/12/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển – Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2023 – 2025; Thực hiện hướng dẫn chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên và huyện Mê Linh, ngày 13/4/2024, trường THCS Ái Mộ và THCS Lý Thường Kiệt (quận Long Biên) tiến hành sinh hoạt chuyên môn liên trường với trường THCS Liên Mạc và THCS Đại Thịnh (huyện Mê Linh).

Tham dự chuyên đề có các đồng chí là chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên và huyện Mê Linh cùng các đồng chí trong ban giám hiệu, các đồng chí là tổ trưởng chuyên môn, giáo viên các bộ môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh của bốn nhà trường. Đây là buổi cùng học tập và trao đổi kinh nghiệm dạy học lần thứ hai trong năm học 2023 - 2024 giữa các nhà trường thuộc hai quận, huyện của thành phố Hà Nội. Trước đó, vào ngày 20/9/2023, trường THCS Ái Mộ đã được đón THCS Lý Thường Kiệt (quận Long Biên) và THCS Liên Mạc (huyện Mê Linh) về tham dự buổi tập huấn về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo yêu cầu đổi mới của chương trình GDPT 2018. Lần giao lưu, chia sẻ thứ hai này, trường THCS Ái Mộ và THCS Lý Thường Kiệt (quận Long Biên), THCS Đại Thịnh (huyện Mê Linh) được mời tham dự ba chuyên đề, ba tiết dạy thuộc các bộ môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Cụ thể:

- Môn Toán 9: Sự tương giao giữa đường thẳng và Parabol
- Môn Tiếng Anh 9: Review Relative clause
- Môn Ngữ văn 6: Rèn kĩ năng nói và nghe cho học sinh lớp 6 qua thảo luận nhóm về một vấn đề

Phát biểu khai mạc đồng chí Nguyễn Văn Canh - hiệu trưởng trường THCS Liên Mạc đã nhấn mạnh mục đích và ý nghĩa của việc tổ chức các buổi SHCM liên trường. Thầy Nguyễn Văn Sản - chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên phát biểu chỉ đạo, động viên, ghi nhận công tác tổ chức

thực hiện Kế hoạch số 4340/KH-SGDĐT của Sở GDĐT thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 08/KH-PGDĐT Long Biên ngày 06/3/2023 về việc triển khai phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” của Ngành GDĐT quận Long Biên giai đoạn 2022-2025. Hơn một năm qua hoạt động này đã đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của các nhà trường.

Kết thúc phần khai mạc tại Hội trường, các đồng chí lãnh đạo cùng các thầy cô đã tham dự ba giờ dạy chuyên đề. Ba tiết dạy – ba chuyên đề đã thực sự đem lại những ấn tượng sâu sắc cho các đồng chí cán bộ quản lý cùng các giáo viên dự. Các chuyên đề đã thể hiện được tinh thần đổi mới của ngành giáo dục, sự vào cuộc của tổ nhóm chuyên môn, năng lực sư phạm, sự sáng tạo, bản lĩnh vững vàng và sự khiêm tốn học hỏi của các đồng chí giáo viên cũng như sự tích cực, hứng thú của các em học sinh trong tiết học.

Hoạt động tiếp theo, các đồng chí cán bộ, giáo viên của bốn nhà trường đã có thời gian toạ đàm, rút kinh nghiệm và trao đổi sâu về phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn lớp 6 theo chương trình GDPT 2018, cũng như những kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn đặc biệt là chất lượng thi vào lớp 10 THPT của các nhà trường. Đồng chí Phạm Thị Hải Vân - Hiệu trưởng trường THCS Ái Mộ đánh giá cao sự đầu tư về chuyên môn của tổ nhóm chuyên môn trường THCS Liên Mạc và sự nỗ lực của các thầy cô giáo thực hiện chuyên đề được thể hiện qua tiết dạy hôm nay. Đồng chí Nguyễn Văn Canh - Hiệu trưởng trường THCS Liên Mạc đã gửi lời cảm ơn và đón nhận những lời chia sẻ về chuyên môn của các nhà trường, bày tỏ hy vọng về sự sẻ chia, gắn kết sâu sắc hơn giữa các nhà trường để nâng cao hơn chất lượng dạy và học của mỗi trường.

Buổi giao lưu của bốn nhà trường đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng không dễ phai mờ trong mỗi thầy cô giáo. Hy vọng, những hoạt động vô cùng ý nghĩa như vậy sẽ được tổ chức thường xuyên, liên tục và lâu dài để góp phần đổi mới phương pháp dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá, xây dựng đội ngũ giáo viên có chất lượng cao, phục vụ cho chiến lược phát triển lâu dài của các đơn vị trường học.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi giao lưu chuyên môn:



*Đồng chí Nguyễn Văn Canh – Hiệu trưởng trường THCS Liên Mạc phát biểu*



*Đồng chí Nguyễn Văn Sấn – Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên phát biểu*





*Trường THCS Ái Mộ, THCS Lý Thường Kiệt (quận Long Biên) tặng hoa chúc mừng trường THCS Liên Mạc (huyện Mê Linh)*



*Trường THCS Đại Thịnh (huyện Mê Linh) tặng hoa*

*chúc mừng trường THCS Liên Mạc (huyện Mê Linh)*



*Chuyên đề Toán 9*



*Chuyên đề Tiếng Anh 9*





*Chuyên đề Ngữ văn 6*



*Nhóm Toán tọa đàm, rút kinh nghiệm*



*Nhóm Ngữ văn toạ đàm, rút kinh nghiệm*



*Nhóm Tiếng Anh toạ đàm, rút kinh nghiệm*





*Nhóm chuyên môn Toán chụp hình lưu niệm cùng Ban tổ chức*



*Nhóm chuyên môn tiếng Anh chụp hình lưu niệm cùng Ban tổ chức*





*Nhóm chuyên môn Ngữ văn chụp hình lưu niệm cùng Ban tổ chức*





Một số hình ảnh khác